



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1504 5 tháng 5 năm 2024

Sanh Trụ

*Sanh trụ hoại diệt nguyên lý có
Tự mình cảm thức chẳng so đo
Trời sanh Trời độ tự phân mò
Chuyển biến vô cùng pháp pháp vô*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Muốn mở rộng đường đi thì phải làm sao ?
- 2) Tại sao làm bậc lãnh đạo cũng còn tham dâm sắc dục ?
- 3) Tại sao người tu thiền lại tự giải bớt sự tham dâm sắc dục ?
- 4) Làm sao mới được trong lành ?
- 5) Khoa học kỹ thuật có giúp ích cho sự hiện diện của thân hình tại thế hay không ?
- 6) Trong ba cõi cõi nào nặng nhứt ?
- 7) Làm người làm sao không tham ?

1) Monaco, 06/02/98 4 :10 AM

Hỏi : Muốn mở rộng đường đi thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn mở rộng đường đi cho phần hồn và thể xác, thì phải tự tu, phước huệ song tu thì mọi sự sẽ được bình an ở tương lai

Kệ :

*Phát triển từ bi chẳng có sai
Tự mình xây dựng mới là tài
Qui y tam bảo đường tu tiến
Khai triển muôn chiều chẳng lầm sai*

2) Monaco, 07/02/98 4 :15 AM

Hỏi : Tại sao làm bậc lãnh đạo cũng còn tham dâm sắc dục ?

Đáp : Thừa từ trong nguyên lý thương yêu và xây dựng mà ra, nếu không có tham dâm sắc dục thì đầu đuôi sẽ không có việc làm, tương trợ lẫn nhau trong xây dựng

Kệ :

*Chung vui sống động lại càng mừng
Thoát khổ nội tâm rất cảm ứng
Tương trợ chung hành qui hạnh tốt
Trời ban tình đẹp tự tâm mừng*

3) Monaco, 08/02/98 2 :20 AM

Hỏi : Tại sao người tu thiền lại tự giải bớt sự tham dâm sắc dục ?

Đáp : Thừa người tu thiền bằng lòng ngòi xuống lập lại sự quân bình của nội tâm, giải bớt sự hưởng ngoại tham dâm không cần thiết cho tâm lẫn thân, chuyên cần tu sửa, hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa tốt

Kệ :

*Thực hiện quân bình tâm tiến hóa
Hòa cùng vũ trụ tự tâm qua
Từ bi rộng mở đường tu tiến
Xây dựng bền lâu tâm trí hòa*

4) Monaco, 09/02/98 3 :50 AM

Hỏi : Làm sao mới được trong lành ?

Đáp : Thừa phải hướng thượng hành pháp tự giải thì mới được trong lành, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận của thiên giới, nơi đó mới thật là trong lành và chất phát

Kệ :

*Thực hành tự đạt trí tâm an
Chất phát luân lưu tự bạc bàn
Nguyên lý thâm sâu tu tự tiến
Bình minh khai triển tự phân bàn*

5) Monaco, 10/02/98 3 :45 AM

Hỏi : Khoa học kỹ thuật có giúp ích cho sự hiện diện của thân hình tại thế hay không ?

Đáp : Thừa khoa học kỹ thuật rất hữu ích cho sự truyền tin lưu niệm bất cứ một tài liệu hữu ích cho quần sanh, lúc nào cũng sống động và gieo rắc trong tâm thức của mọi người đúng theo thị hiếu của người cần nó

Kệ :

*Truyền tin đánh thức sự thắm dò
Nhắc nhở cho nhau tự sách đo
Truyền cảm tâm người trong thức giác
Tự mình cảm thức tự mình đo*

6) Monaco, 11/02/98 3 :40 AM

Hỏi : Trong ba cõi cõi nào nặng nhứt ?

Đáp : Thừa trong ba cõi thiên địa nhân, chỉ có cõi nhân là nặng nhứt, vì âm dương hợp nhứt mới thành người, tràn đầy nghiệp lực, từ mọi trạng thái đã hình thành, suốt kiếp làm người phải lo tu sửa giải tiến thì phần hồn mới có cơ hội về Trời

Kệ :

*Giải thông một kiếp rõ tình Trời
Thức giác tâm tu được nghỉ ngơi
Xuất phát đi lên qui một mối
Tình Trời cao đẹp sống nơi nơi*

7) Monaco, 12/02/98 2 :40 AM

Hỏi : Làm người làm sao không tham ?

Đáp : Thừa người không tham là người biết quý trọng sự phục vụ của Thượng Đế hằng giờ phút khắc, thì mới hiểu được sự hiện hữu của chính mình đã nhờ ai mà có ? Biết quý trọng thân xác, tức là cơ đồ của Thượng Đế đang ẩn tàng trong cơ giới của nội tâm, chỉ biết kính phục đáng toàn năng mà hành sự

Kệ :

*Biết mình cấu trúc bởi nơi nào
Chẳng dám tham dâm chẳng ước ao
Sự thật do Trời nay mới có
Bằng lòng học hỏi trước như sau*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Biển Cairns

*Thuyền trôi sóng vỗ từ hồi
Uể chuyển hành trình chỉ tiến thôi
Mặc cho gió thổi sóng nhồi
Dựng xây thanh nhẹ xa xôi chẳng còn
Cần khôn vũ trụ đường mòn
Dững hành đến đích chẳng còn chờ trông
Chẳng còn sợ sệt phập phồng
Thanh bình tái hội đến còn đất duyên
Biển xanh cát trắng nối liền
Chung vui tận hưởng tình duyên đất Trời
Ánh quang sáng chói hợp thời
Giúp hiền khỏe mạnh rõ Trời hóa sanh
San hô xuất hiện đẹp xinh
Tự nhiên cấu trúc duyên hình độ tâm
Tự mình bơi lội thì thâm
Long Vương hải sản âm thâm dựng xây
Hòa bình có cảnh thế này
Cá vui chung lợi vui vầy cảm giao
Hiện ra đủ sắc đủ màu
Cơ trời sắp đặt chung nhau thực hành.*

***Kính bái,
Lương Sĩ Hằng***

Khóa 4, TV Vô Kiên - Quy Thức: NHỊN NHỤC

Hôm nay là ngày 14 tháng 5, năm 1986. Bữa nay chúng ta bắt đầu học bài:

Nhìn Nhục

*Thân già lê lét khắp năm châu
Nhìn nhục thương yêu độ giải sầu
An lạc người người chung học đạo
Giải mê phá chấp giữ gìn lâu.*

*Gìn lâu thế đạo cao sâu
Sửa mình hiểu họ rõ màu nhiệm tâm
Bước qua điển giới tự tâm
Lâm than cũng bởi do tâm người đời
Tham sân chẳng chịu xa rời
Tạo tâm động loạn mở lời khinh khi
Học rồi phải học phải thi
Chưa minh điển giới tâm thì bất an
Tâm linh cho đến thiên đàng
Ta bà các nẻo chẳng ban được gì
Trên đường học hỏi dự thi
Bị nhồi bị kích mới thì chịu tu
Tu rồi lại kể như mù
Bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa
Học bài nhìn nhục phân qua
Trong đời có đạo chan hòa tình thương
Một lòng nguyện niệm gieo gương
Tì bi hỉ xả tâm nương ý Trời
Thực hành tiến hóa hợp thời
Thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên
Khuyên đời thức đạo giải phiền
Vượt xuyên tự ái giao liên thành thoi
Đến đây mới rõ ý Trời
Ban cho các giới hưởng lời thực chơn
Tiến lên giải tỏa giận hờn
Bền tâm vững chí biết ơn Cha Trời
Quy y nhận thức thanh lời
Giúp tâm khai mở giúp đời an khương
Tranh đua hậu quả khó lường
Một lòng nhìn nhục mới tường giá chơn*

Lòng thành thực hiện keo sơn
Gắn liền Trời Phật không sờn không mê
Tâm thành tự nguyện trở về
Quy Không đạt pháp bối bê chẳng còn
Tu thời chẳng có cú lòn
Tự mình tháo gỡ lòng son thực hành
Điền thời thanh nhẹ đạt thanh
Pháp thời tạm mượn giải rành loạn dâm
Trở về thanh cảnh tự tâm
Con đường chánh giác trong tâm người hiền
Chẳng còn cảm nhận não phiền
Tinh thần bất động hợp duyên muôn loài
Bên trong sẵn có thanh đài
Tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng
Biết mình tiến hóa chẳng ngừng
Nhịp tim đang đập khai từng cảm giao
Hòa cùng muôn sắc muôn màu
Chẳng còn sanh khắc trước sau chung nhà
Bình tâm nhịn nhục chan hòa
Tình thương quy hội nhà nhà yên vui.

Hôm nay chúng ta bắt đầu học Nhịn Nhục. Sau cái bài thơ này, tôi sẽ giải thích:

“*Thân già lê lét khắp năm châu*”: Thân già này ở đâu mà có cái thân già? từ thằng con nít cưới vợ, lên lớn, rồi làm tới ông, rồi tới già mới thao thức, mới thấy cuộc đời toàn là động loạn, mê chấp, tự mình phỉnh mình, đau khổ mới tu tiến giải tỏa được cái phần phiền muộn, sai quấy, mới thành tâm cung ứng cho các giới, mới lê lét đây đó để thuyết cho mọi người thấy là: chính ta tạo ra nghiệp tâm, chính ta gây ra phiền não cho chính mình, chính mình là người động loạn, đáng giáo dục nó, đáng sửa nó.

“*Nhịn nhục thương yêu độ giải sâu*”: Phải hết sức kiên nhẫn, khi chúng ta biết được một kỹ thuật nào có thể tháo gỡ về chuyện đời, chúng ta cũng phải kiên nhẫn giáo dục người khác, hướng họ về tâm linh. Tâm linh chúng ta đã đạt được thì chúng ta phải hạ mình hết sức để nhịn nhục và hết sức thương yêu, vì đường chúng ta đi đã bị sụp đổ, bị nguy hiểm, bị đủ tai nạn. Ngày nay chúng ta thấy những người sắp đến những hố sâu đó chúng ta phải cứu, chúng ta phải tận độ họ, để cho họ thức tâm và họ sẽ không rước cái sâu vào tâm nữa. Họ không đụng phải thì họ không bị sâu muộn nữa.

“*An lạc người người chung học đạo*”: Đó, tháo gỡ được, biết được kỹ thuật tháo gỡ rồi thì tâm thấy an lạc, thấy ta ở đâu đến và sẽ về đâu? Thấy rõ người người chung học đạo: chúng ta đồng chung một mối để học đạo, kẻ đi trước cũng đã và đang học đạo và truyền lại cho người đi sau đồng học đạo, và xây dựng môi đạo tốt đẹp hơn.

“Giải mê phá chấp giữ gìn lâu”: Chúng ta không nên mê chấp. Khi chúng ta nghe được, không nghe được chúng ta cũng trì chí, trì tâm để tìm hiểu. Vì người này là đi trước, cái cảnh già nua của người đi trước là tuổi trẻ phải đi, không có thể từ chối được. Kẻ đi trước luôn luôn phải đưng trước và mách cho những người đi sau, và những vết chân đó không nên bước đến và những chuyến xe đó không nên đi đường đó nó sẽ bị lật đổ, chúng ta mới giữ gìn lâu được. Cái sinh mạng của chúng ta rất ngắn ngủi tại thế gian, mà chúng ta biết trước được, tránh những tai nạn thì cái sinh mạng của chúng ta có thể sống bền lâu, để chi? Đề thức tâm tu học và để tận độ chúng sanh. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Còn mê chấp có thể thấy mô ni châu và xuất hồn không

Bạn đạo: Nếu tánh vẫn giữ và tu thiền đều đặn, thì có được tiến triển thật sự, hay không? Tức là tánh mê chấp vẫn còn, mà có thể thấy Mô Ni Châu và xuất hồn, hay không?

Đức Thầy: Không! Tánh mê chấp là nó ở cái tần số thấp hơn, làm sao nó thấy Mô Ni Châu được? Nó giải mở, thăng tiến đi lên, nó mới thấy Mô Ni Châu sáng suốt và xuất hồn được! Nó buông bỏ tình đời nó mới nhẹ; mà ôm tình đời nó nặng, làm sao nó bay được? Cái tâm ta nghĩ chuyện duyên nghiệp thế gian, nói chuyện cũng là đứt khúc, đứt đánh chớ không có được thông suốt; đừng nói chuyện sự thanh tịnh. Cho nên, chúng ta phải buông bỏ chuyện đời, tâm chúng ta mới thanh tịnh.

TV Hai Không, Khóa 1 (9/1/1995)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Khoá sống chung HỘI TỤ ĐỨT KHOÁT 2024	Zeebrugge, Belgique	9/5/2024 - 12/5/2024
Khóa sống chung1 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	5/6/2024-11/6/2024
Khóa sống chung Trại Hè Thiền viện Nhẫn Hòa	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2024 – 6/7/2024
Lễ Liễu Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VẮNG

Đ.L. ngày 17.07.90
M. G. M.

Thưa Thầy kính yêu,

Con là chúng T ở Long Thành kính chào
lê thầy với tấm lòng tôn trọng và ái mộ vô cùng
của con. Thưa thầy, gần hai chục năm qua con không dám
biến tho' làm phiền thầy, nhưng nay con nhớ quá nên xin
phép thầy cho con được thăm thầy qua giấy này.

Thưa thầy, từ ngày con được thầy tiếp rúng ở
phòng ngủ thầy, bên đầu giường có chiếc radio philip đến
cỡ như 3/1, phù hợp, âm thanh, cũng tốt, con đã đổi khác.
con đã được thầy dạy dỗ, và trước đó thuê thạc - con xin
phép thầy về ở Long Thành và thầy đã cho phép, vì con
học cái tạo sẽ, như mỗi bắt phải giao - dân, học ấy con
còn ở Bim Hoa. Rồi thầy đi Long Xuyên ở 28 Lê Văn Duyệt
gặp thầy lần sau cũng và thầy lên xe đi Long Xuyên; thầy
có rủ con đi, nhưng con không đi được.

Con ở Long Thành một thời gian có người biết vậy qua
hỏi tạo, vì hình đồ con nhìn kém, con lại chạy lên gặp
thầy, thầy dạy: "con nhìn cái gì con biết, và thầy
bao giờ cho mình hay" rồi thầy con, con đã gửi và con
đã ghi lại trong quyển sách đầu tay: "Tu - chúa Em" ở
Thiên - v. h. Con hiện học giảng - bộ với Huỳnh Hùng # & E.
đề học - h. tìm tài liệu về pháp của mình như là
những bản giảng của thầy vô cùng quý giá với con. Khi
khi nghe thầy giảng con bắt chước, con ngồi nghiên kinh
đánh lê thầy, song con cũng chưa hiểu ý: con đánh lê
bản hình vi. con đã lấy máy cassette đi nhờ để phát ra
lời vàng - ngọc của thầy.

(6)

Thầy kính yêu của chúng con,

Con ngỏ niềm biết ơn từ 04.7.1975 trong trại ce
tạo, đến nay sau 20 năm, con không dám cái thầy một từ
gì, vì con nghe thầy dạy: ông về kêu tôi đi bên phải. Tôi

đã dạy: "Tớ tớ này 29, 30 năm rồi cũng..."
Còn cũng quyết hành pháp để thối Thuyết nhân là để tế?
Vi lon từ bắt mới làm để tế? thấy, thấy phải' chuyển để
Thầy thì Cao với, còn đúng con thì lét-bét-bê thì quá!!

Con cũng thế' nói vai cườn bằng, vì thầy dạy: "Mười
biết tính số mình rồi đâu, ai' nói đó bằng, xem người ta
có chú nghe không thì biết" Thầy đã dạy: mình nói' cho mình
để dạy mình, viết cũng để dạy mình, năm con không cao ngồn-
long ngừ. con trình Huỳnh + x. em nghe, trước khi cho ra
ngươi là Huỳnh + x. em đã cho phép. em có gờ qua thầy
03 buồn, cũng biết thầy có nhân tính không? vì con biết
ngôn ngữ thích nhất là thầy cho' không ai khác, vì thầy
thì con từ đã biết báp-bê học ăn học nói thì thầy thì.

Con cũng đem hết tâm sức trong âm-thần hoàn thấn
cuối mùa: "Con x. em - n. em" nhờ thầy - thuyết - làm, cũng
biết đã rồi tay người chửa? Con cũng làm ra quyết:
"Đức - Khóc tìm đấng." để dành cho con - bộ công dân nghĩa
của để thối hành khoa đấng đấng này, nhằm giúp n. em,
người tốt. thầy thời làm đấng - bớt tâm để' tu pháp' lý. x. em
thành khoa không đấng trí bình, cho họ đồ hành-học mình

trăm rồi cũng ra có số đấng: ông - Thách đi thăm sách
của Anh Họp - Bạc - Liêu - Cũ - Bắc - Cầm thờ, làm bình
đấng pháp' lý cũng với. thầy Huỳnh để lý mình cũng này, có
Huỳnh Em cũng đi. Huỳnh Họp cũng từ' chửi thẩn long thành
đấng tế. Huỳnh Họp, không làm con thẩn thờ, mà hành đạo
quá' tốt, con rất khâm phục. Con thầy cũ (Giáo sư) đi
xa làm pháp' lý mình lâu rồi, qua đấng vì' chửi là xong.

(7)

Thầy ơi! con muốn biết mai và n. em, nhưng sợ thầy
thực mệt, xin đừng bắt và bình thành tế' thầy với tâm
long nhờ' mong và cũng quyết hành pháp của con.

Montreal, ngày 25 tháng 7 năm 1996

Tuấn con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 26/7/95 được biết con vẫn vui hòa trong thanh tịnh, tu tiến vượt giai đoạn khó khăn đã qua.

Thầy có đọc qua cuốn "Tu Chưa Em" của con viết và chưa nhận được cuốn băng nào của con giảng. Chúng ta tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, chẳng có cao thấp và chẳng xa gần, trực tâm khai triển ánh sáng và sự thanh nhẹ của chính mình, nhiên hậu mở thức hòa đồng tận độ quần sanh bằng từ quang thanh nhẹ, chính mình gạt hái. Thầy có nhận được thư của Ân Cùi, vẫn đang hành pháp Vô Vi, và đang khai triển thức hòa đồng tận độ các giới khi cần đến người. Khi đạt đến điển giới, thì tâm thức sẽ không còn biên giới, tùy duyên độ hành, Ân Cùi đã và đang làm. Thầy có nhận được thư của Ân Cùi và đã phúc đáp. Mỗi người đều có một đường hướng tận độ quần sanh. Cuối cùng cũng sẽ hòa tan với thanh quang diệu thanh của Vô Vi, thì mới cảm thấy được tâm thức vô sanh và bất diệt, mà an nhiên hành sự, trong đường lối tình thương và đạo đức. Con nên để tâm thực hành, phát triển chính con, để dẫn tiến vạn linh hướng về sự thanh tịnh mà tự cứu rỗi trong giai đoạn khắc khe này. Chúc con và các bạn thành tâm hành pháp và an vui.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(8)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 18, 05-05-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chơn Kinh 9 và 10

https://youtu.be/p3Z_avx9oDc?si=bd1-I5qZf8JQLi4O

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Kính mời quý bạn xem tiếp Video Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào Phần 6.1.: Trao Đổi Tu Học - Mục Đích Đại Hội Vô-Vi để ôn lại lời giảng của Đức Thầy về Đại Hội Vô-Vi.

<https://youtu.be/2G3bE2fgrwM>

MỤC BÉ TÁM bản bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Cuốn 13 Câu 469 tới 499- Tháng 11 năm 1991 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/o65-ma01epI?si=ILhf9PGr5lmi1j9v>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1504 ngày 05-05-2024

<https://youtu.be/gi3pLwP6rhc?si=EUT8Pce78NxH3NCB>

Cùng Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 5.

<https://youtu.be/BeHnpmeu-Wg?si=uEQi12CEBQ5FqP9f>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Diệu Pháp Vô Vi- Cuốn video đã được 2.4 ngàn lần xem.

<https://youtu.be/jZWY44zmpfk?si=Rrh3cEZAReB5PsND>

Ban video kính mời



THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i xin kính mời quý bạn đạo xem tiếp video của buổi thảo luận về đề tài **Niệm Phật nơi Trung Tâm Chân Mà** ở Khóa Sống Chung <<Tình Thầy Tận Độ>> vào sáng ngày 29 tháng 12, năm 2023.

Xin quý bạn đạo bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để tiện theo dõi:

[Niệm Phật nơi Trung Tâm Chân Mà](#)

hoặc direct link dưới đây:

<https://www.youtube.com/watch?v=HTNjwrpOF30>

Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem video của tuần sau về <<Niệm Phật nơi Trung Tâm Đỉnh Đầu>>

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo cầu cho :anh Trần văn Tài, hưởng thọ 66tuổi,từ trần ngày 26-4-2024 Tây ,ngày âm lịch:18-3-2024 ,được xiêu thăng tịnh độ.Nam Mô A Di Đà Phật,thượng lộ bình an.